



Có một người đàn ông đã hôn một phụ nữ rồi tìm đến Thiên Sứ ﷺ trình bày hành động đó của mình. Thế là Allah đã mặc khải xuống câu Kinh: {Và hãy dâng lễ nguyện Salah của một số giờ của ban ngày và vào một số giờ của ban đêm. Quả thật, điều thiện tốt sẽ xóa đi những tội lỗi.}

Ông Ibnu Mas-'ud thuật lại: Có một người đàn ông đã hôn một phụ nữ rồi tìm đến Thiên Sứ của Allah ﷺ và trình bày về hành động sai quấy của mình. Thế là Allah đã ban xuống câu Kinh: {Và hãy dâng lễ nguyện Salah của một số giờ của ban ngày và vào một số giờ của ban đêm. Quả thật, điều thiện tốt sẽ xóa đi những tội lỗi.} (chương 11 - Hud: 114).

Người đàn ông hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, có phải điều này dành riêng cho tôi không?

Người đáp: {Dành cho tất cả cộng đồng tín đồ của Ta.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ông Ibnu Mas-'ud đã cho chúng ta biết về một người đàn ông trong số các vị Sahabah của Thiên Sứ ﷺ. Người đàn ông này được gọi là Abu Al-Yasar, ông đã hôn một người phụ nữ (tức không phải vợ, không phải phụ nữ Mahram của y), rồi cảm thấy hối hận cho hành động sai trái của mình nên đã tìm đến Thiên Sứ ﷺ trình bày sự việc hầu muốn được Người hướng dẫn. Thế là, Allah đã thiên khải câu Kinh về sự việc của người đàn ông đó {Và hãy dâng lễ nguyện Salah của một số giờ của ban ngày} tức các lễ nguyện Salah Fajr, Zhuhr và 'Asr {và một số giờ của ban đêm} nghĩa là Salah Maghrib và 'I-sha {Quả thật, điều thiện tốt sẽ xóa đi những tội lỗi.} nghĩa là ân phước của năm lễ nguyện Salah đó sẽ xóa đi tội lỗi nhỏ đã phạm. Lúc này người đàn ông hỏi: Điều này là riêng cho tôi ư? nghĩa là chỉ riêng cho tôi hay là chung cho mọi người. Thiên Sứ ﷺ đáp: {Không, dành cho tất cả cộng đồng tín đồ của Ta}. Và theo một đường truyền khác ghi lại chi tiết hơn về câu chuyện của ông Abu Al-Yasar, ông kể: Có một phụ nữ đến gặp tôi để mua chà là, tôi bảo: Trong nhà có chà là tốt hơn. Cô gái đi vào nhà cùng tôi, tôi đã lợi dụng đến gần mà hôn cô ấy. Sau đó, tôi tìm đến Abu Bakr kể lại sự việc thì được Abu Bakr khuyên giấu kín chuyện đừng kể ai nghe và sám hối với Allah. Nhưng tôi vẫn không an tâm nên tìm đến 'Umar kể lại sự việc thì được 'Umar khuyên giấu kín chuyện đừng kể ai nghe và sám hối với Allah. Tôi cảm thấy bất an nên tìm đến Thiên Sứ của Allah ﷺ để hỏi rõ ràng, Người hỏi: {Thì ra người đã không tham chiến để ở nhà làm chuyện này đó ư!} lời nói đó làm ông ước phải chi mình đã chưa vào Islam và ông tuyệt vọng tưởng rằng mình là dân cư Hỏa Ngục. Sau đó, Thiên Sứ ﷺ im lặng một lúc lâu thì Allah thiên khải: {Và hãy dâng lễ nguyện Salah của một số giờ của ban ngày và vào một số giờ của ban đêm. Quả thật, điều thiện tốt sẽ xóa đi những tội lỗi.} Ông Abu Al-Yasar kể: Tôi liền tìm đến gặp Thiên Sứ ﷺ mà

đọc cho Người nghe câu Kinh để hỏi điều này dành riêng cho tôi hay dành chung cho mọi người, Người đáp: {Dành cho tất cả cộng đồng tín đồ của Ta.} Hadith này do Al-Tirmizdi ghi lại số (3115) được Sheikh Al-Albani xác thực là Hasan trong Sahih và Dha-'if Al-Tirmizdi số (3115). Theo một Hadith khác ghi lại: {Bất cứ người Muslim nào phạm tội, rồi lấy Wudu' mà hành lễ hai Rak-at và cầu xin Allah tha thứ về tội lỗi đó, chắc chắn sẽ được tha thứ.} xong Người xướng đọc hai câu Kinh: {Và ai đã làm điều tội lỗi hoặc làm hại bản thân mình, sau đó quay lại cầu xin Allah tha thứ tội lỗi thì chắc chắn sẽ thấy rằng Allah là Đấng rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung.} {Và đối với những ai khi phạm phải điều ô uế và đồi bại hoặc bất công với bản thân, họ liền nhớ đến Allah và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi đã phạm, và ai sẽ dung thứ tội lỗi (chấp nhận sự sám hối) ngoài Allah và họ sẽ không bao giờ tái phạm những tội lỗi đã phạm.} Do Ahmad ghi lại số (47), Sheikh Ahmad Al-Shakir đã xác thực đường truyền là Sahih. Đây chính là lòng nhân tư bao la của Allah dành cho đám bầy tôi của Ngài khi Ngài dùng năm lễ nguyện Salah bắt buộc cũng như các Salah Sunnah để xóa đi các tội lỗi cho họ, còn không là họ đã bị tiêu diệt.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/3656>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

